

Số: 17 /TB-UBND

Hạ Hòa, ngày 11 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về tình hình tiếp công dân ngày 10/3/2022 Và đơn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Ngày 10/3/2022, Bí thư Huyện ủy Lưu Quang Huy, đã chủ trì buổi tiếp công dân của huyện; cùng tiếp có Ông Nguyễn Ngọc Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thường trực HĐND huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban dân vận Huyện ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, Văn phòng Huyện ủy, Ban Tiếp công dân huyện.

Tại buổi tiếp công dân, đã nhận được một số ý kiến đề nghị của công dân xã Xuân Áng và xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê với các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai và một số nội dung khác, cụ thể:

1. Bà Trần Thị Xuân, khu 8, xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê (đại diện 04 hộ dân ông Tuy, bà Thảo, bà Tính), tiếp tục đề nghị giải quyết quyền lợi liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của hộ ông Tuy, bà Thảo, bà Tính, bà Xuân để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Hàm Kỳ, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa.

Nội dung này, Lãnh đạo huyện và Ban tiếp công dân đã giải thích trực tiếp cho Bà Trần Thị Xuân tại buổi tiếp công dân, đồng thời Chủ tịch UBND huyện giao cho Thanh tra huyện tham mưu tổ chức đối thoại với các hộ dân trước ngày 10/4/2022, để giải quyết vụ việc.

2. Bà Trình Thị Thuyết, khu 17, xã Xuân Áng, đề nghị:

- UBND xã Xuân Áng tổ chức hòa giải tranh chấp phần đất đường đi qua gò Lũng khu 4, xã Lâm Lợi cũ (nay là khu 17, xã Xuân Áng) giữa hộ Bà Thuyết với một số hộ dân sử dụng đất phía trong khu vực gò Lũng.

Nội dung này, Lãnh đạo huyện và Ban tiếp dân đã giải thích trực tiếp cho Bà Trình Thị Thuyết tại buổi tiếp công dân, đồng thời Chủ tịch UBND huyện giao UBND xã Xuân Áng tổ chức hòa giải tranh chấp đất đường đi qua gò Lũng giữa các hộ dân. Báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

- Đề nghị xem xét việc công nhận quyền sử dụng đất của Bà Thuyết tại gò Lũng. Nội dung này, Lãnh đạo huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường đã giải thích cho Bà Thuyết về điều kiện công nhận quyền sử dụng đất.

3. Bà Nguyễn Hồng Tâm, khu 7, xã Xuân Áng, đề nghị thông báo kết quả xử lý đối với Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 12/7/2014 của HĐND xã Lâm Lợi (nay là xã Xuân Áng) nhiệm kỳ 2011 - 2016 về việc thu thầu đất trồng rừng sản xuất.